

Cẩm Thủy, ngày 16 tháng 8 năm 2021

Số 168-TB/HU

THÔNG BÁO**Của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại hội nghị chuyên đề, đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện**

Ngày 13/8/2021, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy. Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Trần Đức Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện báo cáo các nội dung liên quan, ý kiến phát biểu của các đồng chí Thường trực Huyện ủy và các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất kết luận như sau:

Thời gian qua, nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, tự giác của Nhân dân nên công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, chú trọng tuyên truyền việc thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, qua đó ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch; huyện đã duy trì 03 khu cách ly tập trung; chỉ đạo mua sắm các vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác theo dõi, giám sát và thực hiện các biện pháp cách ly y tế đảm bảo kịp thời, đúng quy định, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; tính từ đầu năm 2021 đến nay toàn huyện đã cách ly tập trung 526 đối tượng, cách ly tại nhà 7.148 đối tượng; tổ chức tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 được 1.870 liều, mũi 2 được 288 liều đạt 100% kế hoạch. Công tác giám sát dịch bệnh tại cộng đồng được tăng cường; công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các cơ quan, đơn vị, trường học và các khu vực công cộng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Tính đến nay trên địa bàn huyện chưa có trường hợp mắc Covid-19 thứ phát trong cộng đồng.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới là bước đầu, còn một số hạn chế như: Công tác thông tin, tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả chưa cao; vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trong một bộ phận Nhân dân và cả trong cán bộ lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị; một số nơi có biểu hiện bị động, lúng túng trong xử lý các tình huống dịch bệnh. Vai trò, trách nhiệm của một số thành viên Ban Chỉ đạo các cấp chưa được phát huy, chưa chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và trong các khu cách ly tập trung nói riêng còn khó khăn, có thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu. Sự phối hợp giữa các lực lượng trong tham gia phòng chống dịch chưa thật sự đồng bộ. Có nơi tổ giám sát cộng đồng hoạt động chưa hiệu quả. Công tác thông tin, báo cáo có việc chưa kịp thời.

Dự báo trong thời gian tới dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm SARS-CoV-2 tại các khu cách ly và ngoài cộng đồng; đối với huyện đã xuất hiện 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung; nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát là rất cao.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: Đề nghị Ban Chỉ đạo huyện, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng khắc phục ngay những hạn chế đã được chỉ ra; phải chủ động hơn nữa trong tham mưu thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, xác định phòng chống dịch Covid-19 là trên hết, là nhiệm vụ hàng đầu từ nay đến cuối năm. Công tác phòng chống dịch Covid-19 phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo thống nhất của chính quyền và lực lượng nòng cốt là lực lượng y tế, quân đội, công an, cán bộ cơ sở, các tổ giám sát cộng đồng, nhưng tất cả phải dựa vào Nhân dân.

- Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không lo sợ, lúng túng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, kiên quyết khi dịch xảy ra, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân về diễn biến phức tạp, sự nguy hiểm khó lường của dịch Covid-19, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; nhất là thực hiện nghiêm thông điệp 5K, lợi ích của việc tiêm vaccine; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị chăm lo đời sống và bảo vệ

sức khỏe của nhân dân. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các địa phương, đơn vị làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

- Khẩn trương sắp xếp lại các khu cách ly tập trung của huyện, thực hiện bàn giao cơ sở tại Trường THCS Dân tộc nội trú cho Ngành Giáo dục trước ngày 18/8/2021 để chuẩn bị khai giảng năm học mới theo kế hoạch của UBND tỉnh và ngành Giáo dục. Đồng thời có phương án chuẩn bị khu cách ly tập trung mới tại: Trung tâm Chính trị huyện, Khu nội trú Trường THCS Thị trấn và khu công sở xã Phúc Do cũ. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho công tác phòng chống dịch bệnh theo phương châm “bốn tại chỗ” và có các phương án huy động lực lượng, cơ sở vật chất ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác giám sát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn bệnh viện và cơ sở y tế, duy trì công tác sàng lọc, phân luồng ngay từ cổng bệnh viện, cơ sở y tế, phát hiện sớm và không bỏ sót các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 68/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát cụ thể đối tượng thụ hưởng để hướng dẫn cách thức làm hồ sơ, đối với những trường hợp còn vướng mắc về thủ tục giấy tờ các ngành có liên quan phải giải đáp và hỗ trợ kịp thời. Việc thực hiện phải bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để chậm trễ làm giảm đi tính nhân văn của chính sách.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn; có giải pháp thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho người dân, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế. Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phối hợp vận động đóng góp quỹ phòng chống dịch Covid-19 của huyện và có phương án sử dụng quỹ hiệu quả, đúng quy định.

- Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện thường xuyên sâu sát, kiểm tra, nắm chắc tình hình cơ sở được phân công phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch ở cơ sở. Quan tâm chỉ đạo, đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng ở thôn, tổ

dân phố; việc thực hiện cách ly tại gia đình đối với các đối tượng theo quy định. Những vấn đề vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo, đồng thời báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Phó bí thư Huyện ủy xem xét.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận trên, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) để chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy,
- Thành viên BCD phòng chống Covid-19,
- Các cơ quan, đơn vị liên quan,
- Lưu VP/HU.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trương Văn Kiệm